

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY 18/10

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC CẤP ỦY

"Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình". Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ văn phòng "phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật". Lời căn dặn sâu sắc của Bác Hồ tại Chiến khu Việt Bắc năm xưa luôn là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy là 1 trong 6 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, có 62 cán bộ, công chức, người lao động. Năm 2023, khối lượng công việc tăng cao với nhiều nhiệm vụ phát sinh, tính chất nhiệm vụ ngày càng quan trọng trong khi cán bộ lại thiếu. Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương pháp hoạt động cho

phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Văn phòng Tỉnh ủy đã sắp xếp lại một số phòng để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả; thực hiện luân chuyển vị trí công tác của cán bộ một số phòng nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng đồng chí. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy và truyền thống vẻ vang "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc" và tố chất "nhanh nhạy, chuẩn chỉ, trung thực,

trách nhiệm" để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung cao, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Theo đó, trong thời gian qua Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình cơ sở, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, tham mưu chuẩn bị nội dung, phục vụ các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban

Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt, các cuộc làm việc với các đoàn công tác của Trung ương Đảng, các bộ, ngành, tỉnh bạn về thăm và làm việc. Đặc biệt, khi xảy ra một số vụ việc khiếu kiện đông người, Văn phòng Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm tình hình, tổ chức các cuộc họp và ban hành các văn bản chỉ đạo giải quyết ổn định tình hình. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu chuẩn bị nội dung 4 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 15 kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm chất lượng, kịp thời, góp phần vào thành công của các kỳ họp. Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tham mưu, thẩm định, giúp cấp ủy ban hành 2 nghị quyết, 5 chỉ thị, 3 quy chế, 45 báo cáo định kỳ và chuyên đề, 31 kế hoạch; xây dựng và ban hành 63 thông báo kết luận sau các kỳ họp, 123 công văn chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Thu Hương, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy chia sẻ: Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy phải xây dựng nhiều, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, đồng thời phải bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm chỉ đạo..., vì vậy tôi



Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2023.

cùng mọi người thường làm hết việc chứ không làm hết giờ, cần thận trọng từng câu chữ. Đồng thời, luôn luôn tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Công tác văn thư, lưu trữ từng bước được nâng cao chất lượng, quy trình tổ chức tiếp nhận, đăng ký, theo dõi giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản đi khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, tài liệu. Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã phát hành gần 1.200 văn bản của Tỉnh ủy, hơn 200 văn bản các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, hơn 450 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy; đăng ký, tiếp nhận và chuyển giao xử lý hơn 5.200 văn bản gửi đến, gần 1.800 bản văn bản, tài liệu gửi đi danh... Phục vụ hơn 50 lượt yêu cầu khai thác với tổng 100 tài liệu, 120 đơn vị bảo quản.

Đặc biệt, thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì mạng thông tin hoạt động ổn định, an toàn; kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố máy tính và an toàn mạng. Cài đặt, hướng dẫn sử dụng một số phần mềm như phần mềm

Signet - giải pháp thông tin liên lạc an toàn, bảo mật sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến, hoàn thành, chuyển giao phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"... Bảo đảm đường truyền phục vụ 27 hội nghị trực tuyến với các cơ quan trung ương và kết nối đến cơ sở bảo đảm thông suốt, an toàn. Chuẩn bị nội dung để thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Trần Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Để phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tập trung rà soát, bảo đảm thời gian, tiến độ, toàn diện các mặt công tác, không để sót việc, chậm việc; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ, kết quả các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tổ chức chỉnh lý hoàn chỉnh khối tài liệu thuộc Phòng



Công chức Văn phòng Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

HIỆU NGHĨA

Chung tay giúp đỡ người nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, góp phần giảm nghèo và nhân lên truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.



Ngôi nhà đại đoàn kết của bà Nguyễn Thị Lợi, thôn Hạ, xã An Thái (Quỳnh Phụ).

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Nhằm hỗ trợ người nghèo bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác giám sát, điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm đúng quy trình, quy định. Xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo phù hợp với nguồn lực của địa phương. Hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố lập hồ sơ cho các hộ khó khăn về nhà ở để triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết. Cùng với đó, MTTQ và ban vận động quỹ "Vi

người nghèo" các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của công tác vận động ủng hộ quỹ "Vi người nghèo" tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong năm qua, quỹ "Vi người nghèo" các cấp đã vận động được 19,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, ban vận động các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây mới, sửa chữa 419 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 10,5 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 641 người nghèo với tổng kinh phí hơn 330 triệu đồng; giúp đỡ 100

hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, cây giống, con giống để phát triển sản xuất trị giá hơn 220 triệu đồng; trao vận động ủng hộ quỹ "Vi người nghèo" hơn 1.900 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá hơn 600 triệu đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ban vận động quỹ "Vi người nghèo" các cấp đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên và trao hơn 129.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 60,5 tỷ đồng, bảo đảm 100% người nghèo trong tỉnh đều

Mức vận động ủng hộ quỹ "Vi người nghèo": mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đảng, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội từ cấp xã đến cấp tỉnh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Doanh nhân, cán bộ quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tự nguyện ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương (hoặc 1 ngày thu nhập). Mỗi hộ gia đình ở khu dân cư, nhà hảo tâm, con em người Thái Bình trong và ngoài tỉnh tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng ngoài sự ủng hộ của cá nhân, tùy theo khả năng, điều kiện thực tế trích một phần kinh phí tiết kiệm của đơn vị để ủng hộ hoặc trực tiếp hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

được tặng quà tết. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo thiết thực, hiệu quả như: tặng xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ máy may công nghiệp đa năng cho phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo tại các xã ven biển. Bà Nguyễn Thị Lợi ở xã An Thái (Quỳnh Phụ) hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm sống dưới ngôi nhà cấp bốn cũ, xập xệ, sức khỏe yếu nhưng bà Lợi vẫn chăm chỉ đi làm để nuôi người chị bị mắc bệnh tâm thần. Không những vậy, mặc dù còn trong diện hộ nghèo, bà Lợi vẫn tình nguyện hiến 1 sào đất ruộng để cùng nhân dân trong xã làm đường giao thông. Với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, MTTQ cùng sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể, ngôi nhà mới rộng 80m² dành cho chị em bà Lợi đã được hoàn thành. "Tôi rất vui mừng khi được sống

trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, có mái bằng, công trình phụ khép kín. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi sẽ cố gắng sống tốt, tích cực làm việc để chăm lo cho chị và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương" - bà Lợi chia sẻ. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã An Thái cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, đầy đủ các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong tháng cao điểm "Vi người nghèo" và dịp lễ, tết. Bên cạnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, địa phương còn quan tâm, tạo điều kiện giúp các hộ có việc làm phù hợp với sức khỏe, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo bằng nhiều hình thức, góp phần thực hiện mục tiêu đưa xã An Thái về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với việc giúp hộ nghèo an cư, ban vận động quỹ "Vi

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà. Ông Đoàn Tiến Lên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Thái (Quỳnh Phụ). Text describing their roles and the support provided to the poor.

người nghèo" các huyện, thành phố còn phối hợp với các đoàn thể trao sinh kế hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Từ ngày có chiếc máy may mới do MTTQ huyện Hưng Hà trao tặng, chị Hoàng Thị Huệ, thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa có thể tranh thủ buổi tối để may khăn, từ đó có thêm thu nhập để trang trải địa phương đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, đầy đủ các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong tháng cao điểm "Vi người nghèo" và dịp lễ, tết. Bên cạnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, địa phương còn quan tâm, tạo điều kiện giúp các hộ có việc làm phù hợp với sức khỏe, nâng cao thu nhập. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo bằng nhiều hình thức, góp phần thực hiện mục tiêu đưa xã An Thái về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với việc giúp hộ nghèo an cư, ban vận động quỹ "Vi

Vừa qua, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai các hoạt động tháng cao điểm "Vi người nghèo" và vận động quỹ năm 2023 nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh; hưởng ứng phong trào thi đua "Vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Từ đầu tháng 10 đến nay, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo như ủng hộ tiền, tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh, trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo... Ngay tại hội nghị triển khai tháng cao điểm "Vi người nghèo" năm 2023 do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đầu tháng 10/2023 đã có 46 cơ quan, đơn vị đăng ký ủng hộ quỹ "Vi người nghèo" tỉnh gần 1 tỷ đồng.

NGUYỄN TRIỆU